



วิเคราะห์ราคาทองคำ



ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ กดดัน

ราคาทองคำเปิดตลาดเอเชียในช่วงเช้าที่ 1,250.45 USD/toz แกว่งในกรอบแคบๆ ระหว่าง 1,246.75-1,252 USD/toz หลังจากที่มีแรงขายออกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนจากประกาศจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ซึ่งประกาศดีกว่าคาดการณ์และส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ โดยกระแสเงินทุนบางส่วนไหลกลับเข้าสู่ค่าเงินดอลลาร์อีกครั้งหนุนให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์แกว่งตัวในแดนบวกเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้าแต่ก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า 100 จุด เช่นเดิม โดยเรามองว่าตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ที่ประกาศเมื่อคืนนี้ช่วยหนุน sentiment ของตลาดให้กลับมาเป็นเชิงบวกได้ในช่วงเวลานี้ ประกอบกับเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย (สาขาย่อย) เปิดเผยผลสำรวจดัชนีกิจกรรมการผลิตซึ่งสูงเกินคาดการณ์ของตลาดไปมาก (38.8) ซึ่งทั้งสองประเด็นเป็นปัจจัยหลักที่มีแนวโน้มจะจำกัด upside ของตลาดทองคำในช่วงค่าคืนนี้ ประกอบกับวันนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ให้ติดตามและเป็นวันศุกร์ปลายสัปดาห์ดังนั้นทองคำน่าจะแกว่งตัวออกข้างหรือมีแรงขายทำกำไรออกมาบางส่วน

แนะนำ Wait & See หรือเปิดสถานะในกรอบราคา



หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ

- **ข้อมูลเศรษฐกิจแกร่งหนุนดอลลาร์ฟื้นตัว:** ดอลลาร์ฟื้นตัวขึ้นเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินในวันพฤหัสบดีหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาดของสหรัฐซึ่งสนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ดอลลาร์ปรับตัวขึ้น 0.65% เมื่อเทียบกับเยน ขณะที่ยูโรลดลง 0.55% สู่ 1.109 5 ดอลลาร์ ส่วนฟรังก์สวิสลดลง 0.15% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ขณะที่ปอนด์ลดลง 0.25% สู่ 1.2931 ดอลลาร์ ส่วนดัชนีดอลลาร์ซึ่งวัดค่าดอลลาร์เมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงินเพิ่มขึ้น 0.35%
- **น้ำมันดิบปรับขึ้น, คาดโอเปกต์อายุข้อตกลง:** ราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้า NYMEX ปรับขึ้นในวันพฤหัสบดี ในขณะที่ประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ส่งสัญญาณว่าจะมีการต่ออายุมาตรการปรับลดการผลิตน้ำมันออกไป เพื่อบรรเทาภาวะน้ำมันดิบล้นตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบส่งมอบเดือนมิ.ย.ปรับขึ้น 28 เซนต์ มาปิดตลาดที่ 49.35 USD/bbl
- **เฟดพลาเซลล์เผยแผนดัชนีการผลิตเพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนพ.ค.:** ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟียเปิดเผยผลสำรวจดัชนีกิจกรรมการผลิตในเซตมิด-แอดแวลนติกของสหรัฐเพิ่มขึ้นเกินคาดสู่ระดับ 38.8 ในเดือน พ.ค. นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจโดยรอยเตอร์คาดว่า ดัชนีกิจกรรมการผลิตอาจอยู่ที่ระดับ 19.5 ในเดือน พ.ค. ลดลงจากระดับ 22.0 ในเดือนเม.ย
- **สหรัฐฯ เผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลงเกินคาด:** กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ค.ลดลงเกินคาดสู่ 232,000 ราย

ที่มา: Reuters

ประเด็นที่ต้องติดตาม:

- ราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นจากคาดการณ์กลุ่มโอเปกต์อายุข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน
- ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ที่กลับมาฟื้นตัวแต่ยังไม่สามารถกลับไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 100 จุด

Economic Calendar

Date	Impact	Time	Index	Forecast	ผลกระทบต่อทอง	
					บวก	ลบ
19 พ.ค.	-	-	ไม่มีการรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐ	-	-	-